



**ข่าว สกอ.**  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
สำนักข่าวราชการ

# ข่าวสด

Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

**Section:** บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

**วันที่:** พุธที่ 1 มีนาคม 2561

**ปีที่:** 27

**ฉบับที่:** 9955

**หน้า:** 19(ล่างขวา)

**Col.Inch:** 12.52 **Ad Value:** 15,024

**PRValue** : 45,072

**หัวข้อข่าว:** สกอ.ถกแนวสวัสดีการนศ.

## สกอ.ถกแนวสวัสดีการนศ.

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เชื่อว่า การพัฒนาเยาวชน นิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพและก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนั้น ต้องเน้นการพัฒนารอบด้าน ทั้งทางกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา การจัดการศึกษาจึงต้องดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า ภารกิจต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ นิสิตนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษายังเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา



**ข่าว สกว.**  
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
 สำนักข่าวราชการ

# มติชน

Circulation: 950,000  
 Ad Rate: 1,100

**Section:** ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

**วันที่:** ศุกร์ 2 มีนาคม 2561

**ปีที่:** 41

**ฉบับที่:** 14600

**หน้า:** 21(กลาง)

**Col.Inch:** 22,35 **Ad Value:** 24,585

**PRValue** : 73,755

**หัวข้อข่าว:** ที่ปรึกษารมต.ชงตั้ง‘การุณ-สุภัทร’ ‘ปธ.สืบข้อเท็จจริง’อควาเรียนมฉว...

## ที่ปรึกษารมต.ชงตั้ง‘การุณ-สุภัทร’ ‘ปธ.สืบข้อเท็จจริง’อควาเรียนมฉว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการดำเนินงานโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียน ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ว่า หลังจากตนเสนอข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.รับทราบแล้ว ล่าสุดคณะทำงานเสนอให้ต้นสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นต้นเรื่องในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งกรรมการจะมีทั้งบุคคลภายในและภายนอกเข้าร่วม ทั้งนี้ได้หารือกับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ถึงองค์ประกอบคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เบื้องต้นขอให้ สอศ.ประสานเชิญผู้แทนตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมเป็นกรรมการ

“ส่วนกรรมการจากคนใน ศธ.เบื้องต้นประกอบด้วย นิตินทรที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ส่วนประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้น เสนอให้เป็นข้าราชการระดับ 11 จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สอศ.ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผมเสนอไปมี 2 ราย คือ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.และนายสุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คิดว่าภายในสัปดาห์หน้า สอศ.น่าจะเสนอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ ส่วนใครจะเป็นประธานนั้นขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ตัดสินใจ เมื่อตั้งคณะกรรมการสืบสวนฯได้แล้ว ผมและทีมงานจะนัดหารือกับคณะกรรมการสืบสวนฯเพื่อให้ข้อมูล หากคณะกรรมการสืบสวนฯเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ก็นำไปใช้ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก อยากให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด” พล.ท.โกศลกล่าว



**ข่าว สกอ.**  
**กลุ่มงานประชาสัมพันธ์**  
**สำนักข่าววิทยุ**

# ข่าวสด

Circulation: 950,000  
 Ad Rate: 1,200

**Section:** บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

**วันที่:** ศุกร์ 2 มีนาคม 2561

**ปีที่:** 27

**ฉบับที่:** 9956

**หน้า:** 19(ล่างซ้าย)

**Col.Inch:** 27.24 **Ad Value:** 32,688

**PRValue** : 98,064

**คอลัมน์:** แวดวงราชภัฏ



■...แวดวงราชภัฏ จัปไปที่มหกรรมอุดมศึกษา University Expo 2018 พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค.นี้ ณ พารากอนฮอลล์ **ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์** ประธาน ทปอ.ที่ข้อมถึงน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกันได้ จะเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งประเทศ นำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นฝีมือนักศึกษา มาอวดกันมากมาย

■...จุดเด่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สามารถค้นหาสาขาการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ชอบและใช่ และมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในอนาคตมากที่สุด โดยเปิดระบบโปรแกรมทดสอบการค้นหาตัวตนและการเลือกคณะด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 0-2345-5155 หรือ 0-2354-5150 หรือเข้าไปที่ <https://www.facebook.com/cuptthailand/> ก่อนก็ได้

■...สำหรับงานนี้เห็นว่ามีเฉพาะมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ.เท่านั้น แต่ยังมีผลงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน เข้า

ร่วมจัดแสดงด้วย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในส่วนราชภัฏนั้น **ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า** อธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏทั่วประเทศ จะได้แห่งไหนอาสาเป็นตัวแทน นำผลงานนักศึกษาไปประชัน ซึ่งของดีๆ มีอยู่มิใช่น้อย



**สุมาลี ไชยสุกรากุล**

■...ยินดีกับ **ม.ราชภัฏจันทรเกษม** ที่มี **รศ.ดร.สุมาลี ไชยสุกรากุล** เป็นอธิการบดี ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จากกรมบัญชีกลาง ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP พร้อมมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

■...ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดอันดับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา **รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย** อธิการบดี อนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานอีก 39 ชีวิต ลัดฟ้าสู่กรุงเวียนนา ออสเตรีย เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 25 ก.พ.-3 มี.ค.2561 ซึ่งก่อนหน้านี้มีชุดใหญ่ประมาณ 30 คน เพิ่งเดินทางกลับจากนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ สวิตเซอร์แลนด์และเข้าฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 9-18 ก.พ.นี้ เยี่ยมจริงๆ

**ยอดฉัตร**

[Yoodchat2010@gmail.com](mailto:Yoodchat2010@gmail.com)



**ข่าว สกอ.**  
**กลุ่มงานประชาสัมพันธ์**  
**สำนักข่าววิทยุ**

**ไทยรัฐ**

Circulation: 1,000,000  
 Ad Rate: 3,000

**Section:** First Section/หน้าแรก

**วันที่:** ศุกร์ 2 มีนาคม 2561

**ปีที่:** 69

**ฉบับที่:** 21955

**หน้า:** 1(ล่าง), 5

**Col.Inch:** 104.66

**Ad Value:** 313,980

**PRValue:** 941,940

**หัวข้อข่าว:** สกู๊ปหน้า1: มหกรรมอุดมศึกษา ลายแทงไทยแลนด์ 4.0

**สกู๊ปหน้า1**  
**มหกรรมอุดมศึกษา**  
**ลายแทงไทยแลนด์ 4.0**  
 “ยูนิเวอร์ซิตีเอ็กซ์โป 2018 มหกรรมอุดมศึกษา” มีต่อหน้า 5

**สกู๊ปหน้า1**



**มหกรรมอุดมศึกษา**  
**ลายแทงไทยแลนด์ 4.0**

พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ครั้งแรกของการรวมพลังมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีกิจกรรมมากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของ “สถาบันอุดมศึกษา” ในเครือข่าย ทปอ.

ที่จะเป็นกลไกสำคัญของสังคมต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยชาติเดินหน้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ทั้งด้านการผลิตกำลังคน การสร้างงานวิจัย การสร้างสรรค์เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้าและประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อ “การศึกษา” ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องเชื่อมต่อกับภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยี...นวัตกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีความทันสมัยสอดคล้อง

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ “ทปอ.” พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั้ง 34 แห่ง ได้ร่วมมือร่วมใจแสดงพลังศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย... ไทยแลนด์ 4.0 ส.ดร.สุชีชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บอกว่าการจัดงานของ ทปอ. ในครั้งนี้ จะเป็นอีกทางหนึ่ง

ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการศึกษา...ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย “ในงานจะมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร นวัตกรรม รวมถึงแนวทางใหม่ๆที่แสดงให้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนประเทศผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครองจะได้เข้าใจถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาการทดสอบเพื่อค้นหาศักยภาพเชิงลึกสำหรับตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จะต่อเนื่องไปถึงการใช้ทักษะเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ”

“ยูนิเวอร์ซิตีเอ็กซ์โป 2018” ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ที่เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆและการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ทั้ง 10 โซน ได้แก่

**โซนที่ 1: “รอยัล พาวิลเลียน” (ROYAL PAVILION)...**นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงริเริ่มการศึกษาแบบตะวันตกในราชสำนักสยาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกสาขาแก่เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วประเทศและการจัดการศึกษานอกระบบ...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลในชาติอย่างครอบคลุมทุกด้าน พร้อมชมผลงานภาพวาดพระราชกรณียกิจ 3 พระองค์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่าสิบผลงาน

**โซนที่ 2: STEM EDUCATION & 21<sup>st</sup> CENTURY LEARNING** ...เรื่องราวของการส่งเสริมและสนับสนุนรากฐานที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้...ฝึกฝนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งทักษะใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยมากที่สุด

**โซนที่ 3 : อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน...**การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักวิชาการผ่านกระบวนการวิจัย บริการวิชาการนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี...นวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**เข้าถึงเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS)...เป็นระบบที่เอื้อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เรียนแล้ว “ปัง” ด้วย AI ผ่านทาง [www.mycareer.ai](http://www.mycareer.ai)**



ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต การสร้างอาชีพ...การเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้

**โซนที่ 4 : Social Innovation, Social Enterprise and Entrepreneurship...**แสดงถึงนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นตัวอย่างและเข้าใจคำว่า **“Social Innovation”**

รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะเป็พลังที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศอย่างยั่งยืน

**โซนที่ 5 : University Innovation Ecosystem...**เรื่องราวของความเชื่อมโยงกันนในสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรม...บริการที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง **โซนที่ 6 : SME & Start Up...**ต้นแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นอีกทั้งยังได้ร่วมชมการแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

**โซนที่ 7 : Innovation Hubs...**โครงการ Innovation Hubs ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างที่มีอยู่ของระบบวิจัยไทย ที่ไม่สามารถผลักดันให้นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมให้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบ ทู่นพัฒนานวัตกรรมต่อยอดงานวิจัย ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่

**โซนที่ 8 : นิทรรศการความร่วมมือและการรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัย**...เข้าถึงเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS)...เป็นระบบที่เอื้อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เรียนแล้ว **“ปัง”** ด้วย AI ผ่านทาง **www.mycareer.ai** และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ทั้ง 9 ภูมิภาคในประเทศ

**โซนที่ 9 : นิทรรศการความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ...**ตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย...กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา

โซนนี้จะคัดเลือกโครงการเด่นๆที่ตอบสนอง 4.0 ได้แก่ โครงการด้านอาหาร เกษตร...เทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกลฝังตัว โครงการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ในรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเอง

**โซนที่ 10 : นิทรรศการมหาวิทยาลัยเอกชน...**จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับโอกาสทางการศึกษา, ความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม บทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล... เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และ ดร.สมคิด จาคูศรีที่ทักษิ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาระดับประเทศ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ฯลฯ

**“ยูนิเวอร์ซิตีเอ็กซ์โป 2018”**... มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 นี้ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.facebook.com/cuptthailand>

**“ปฏิรูปการศึกษา”** ร่วมเดินหน้าประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... **“เด็กไทยยุค 4.0”** จะต้องเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต.